

“บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” เวทีประกวดวงดนตรีเยาวชน ชน ปลุกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์



“บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” เวทีประกวดวงดนตรีเยาวชนชน ปลุกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เปิดฉากด้วยบทเพลงแสนไพเราะของเหล่าศิลปินที่ช่วยกันขับขานประสานไปกับเสียงของน้องๆ นักเรียนดังกึกก้องทั่วหอประชุมกองทัพบก ในโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ปีที่ 6 จัดโดยกองทัพบก ร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีนี้ มีแนวคิด “84 พรรษา ๘ หยาดฟ้าคู่พระบารมี สมเด็จพระราชินี คู่ฟ้าคู่แผ่นดิน” เป็นการเปิดเวทีให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศได้แสดงความรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมส่งเสริมศักยภาพเยาวชนที่มีใจรักในด้านดนตรี ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์ ผ่านบทเพลงไพเราะร่วมสมัย ซึ่งถ้ายพระราชาทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

การแข่งขันในปีนี้มีคุณสมบัติพิเศษกว่าทุกปี โดยไม่จำกัดประเภทเครื่องดนตรีที่เล่น และเปิดโอกาสให้วงดนตรีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาที่มีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 20 ได้เข้าร่วมประกวด โดยใช้เพลงในการประกวดทั้งหมด 3 เพลง ได้แก่ เพลงพระราชนิพนธ์ 1 เพลง เพลงซ้ำตามความถนัด 1 เพลง และเพลงเร็วตามความถนัด 1 เพลง มีการจัดกิจกรรมรอบคัดเลือกวงดนตรีจากทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้

พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า กองทัพบกนอกจากมีหน้าที่หลักในการป้องกันประเทศ ยังเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการธำรงไว้ซึ่งความสงบสุขและความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นแกนหลักเพื่อเชิญชวนคนไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันสร้างคลื่นแห่งความจงรักภักดี จึงได้ร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก ร่วมแสดงความรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผ่านการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วม ซึ่งปีก่อนหน้านี้มีเยาวชนให้การตอบรับเข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 โรงเรียน คาดว่าปีนี้จะมีเยาวชนให้ความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

“โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนอย่างมาก เพราะเยาวชนจะได้สัมผัสความรู้ใหม่ๆ ด้านดนตรีที่เพิ่มขึ้นจากคณะกรรมการที่เป็นทั้งผู้ตัดสินและวิทยากร รวมถึงเคล็ดลับด้านดนตรีใหม่ๆ ที่จะนำไปพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต เป็นการฝึกความอดทน การแบ่งเวลาสำหรับฝึกซ้อม ได้ฝึกสมาธิ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อห่างไกล

จากยาเสพติดและสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ตลอดจนนำประสบการณ์ไปพัฒนาตนเองสู่เวทีระดับสากลต่อไป และที่สำคัญแนวคิดของโครงการเป็นเรื่องการแสดงความจงรักภักดี จะเป็นการทำให้เยาวชนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ”พล.อ.ธีรชัย กล่าว

น้องอมสิน น.ส.ชนิษดา ศิริสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตัวแทนวงดนตรีรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ปีที่ 5 เล่าด้วยน้ำเสียงสดใสว่าปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่เธอได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยรู้จักโครงการนี้จากคุณครูที่โรงเรียน และสนใจเข้าร่วม ซึ่งเป็นโครงการที่ดี และมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างมาก เพราะนอกจากจะทำให้มีองค์ความรู้ ทักษะทางด้านดนตรีมากขึ้นแล้ว ยังได้คำแนะนำจากเทรนเนอร์ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านดนตรี และแต่ละคำแนะนำล้วนนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงวงดนตรีของตนเองให้ดีขึ้น อย่าง เธอ เมื่อก่อนร้องเพลงตามความรู้สึก ความชอบ โดยอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของเสียงดนตรีมากนัก แต่เมื่อได้ร่วมขับร้องกับวงดนตรี ทำให้ต้องมีความรู้ในการนับจังหวะ การดูชาร์ตดนตรี

“พอเข้ามา.ปลาย ต้องยอมรับว่ามีช่วงเวลาว่างค่อนข้างมาก ซึ่งบางคนอาจไปเล่นกีฬา หรือทำกิจกรรมอย่างอื่น เวทีโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทำให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดี เพราะต่อให้มีคุณครูคอยให้คำแนะนำ เลือกบทเพลงให้ แต่พวกเราก็ต้องหมั่นขยันฝึกซ้อมทุกวัน เพื่อให้สามารถเล่นร่วมวงกันได้ดีขึ้น ดังนั้น กิจกรรมนี้ จะทำให้เด็กมีความสามารถติดตัว และทำให้รู้ถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งพระองค์ท่านนอกจากเป็นนักดนตรีที่ดีแล้ว ยังเป็นนักประพันธ์เพลงที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพความสามารถเรื่องดนตรี เพราะการร้องเพลง เล่นดนตรี เป็นการพัฒนาตนเอง จัดแบ่งเวลา ฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดี จึงอยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความสามารถ และเพิ่มทักษะด้านดนตรีก้าวสู่ระดับสากลมากขึ้น”

“โครงการ บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ปีที่ 6 นี้ เยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.thetreeofloves.com โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งออกแบบโดยอ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ พร้อมรางวัลสูงสุดรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ โครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” เป็นอีกกิจกรรมที่จะสนับสนุนที่เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อปลูกฝังสิ่งดีๆ ลงไปในจิตใจของเด็ก มุ่งหวังให้เติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ